

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2559
อาคารหอประชุม อบต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559



มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค 1,035 ราย ไม่ต่ำกว่า 103 ราย วันละ 80 ราย และมีพิธีเปิดอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเพื่อเป็นสถานที่จัดงานสาธารณประโยชน์ของชุมชน และงานพิธีสำคัญทางราชการ รวมถึงเป็นสถานที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชนในชุมชน โดยอาคารหลังนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 5,184,000 บาท

ศาลาประชาคม อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
วันที่ 10 มิถุนายน 2559



ประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ เทศบาลตำบลท่าบ่อฉาง เทศบาลเมืองปรกาศ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อฉาง เข้าร่วมโครงการพร้อมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 400 ราย วันละ 88 ราย ไม่ต่ำกว่า 39 ราย

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ปีที่ 11 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 >> www.chon.go.th

เปิดอาคารเรียน อบจ.ชลบุรี ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
TALK OF THE TOWN 3



อบจ.ชลบุรี ร่วมใจบริจาคโลหิต 3



โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8

การแข่งขัน วอลเลย์บอลระดับรากหญ้า 12



"เย็นเตาไฟทั้ง" 13

สำนักการช่าง อบจ.ชลบุรี

เร่งพัฒนาแก้ไขปัญหาคอนกรีตพื้นฐานฯ จังหวัดชลบุรี



นายพินิจ ราชวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำคณะตรวจสอบความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างถนนถ้ายอนสาย 3341 - ปกรพ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ ซึ่งเป็นถนนมาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสัญญาณจราจร



งานขุดลอกสระน้ำประปาบ้านหุบบอน หมู่ 1 ตำบลเขาหินทราย อำเภอกีรีราชา เพื่อรองรับน้ำฝนและนำน้ำผัดน้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่ได้อุปโภค-บริโภค



งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอนันทมัตรา งบประมาณ 1,406,000 บาท

งานปรับเกรดบริเวณลานวัดที่บริเวณ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์



พิธีเปิดอาคารเรียน อบจ.ชลบุรี ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย



เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี นายพินิจ ราชวัฒน์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวก่อสร้างเป็นอาคารเรียนแบบ คสล. 4 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นจำนวน 14,000,000 บาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาคารเรียนที่ยังไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ จากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป



ประชุมสภา อบจ.ชลบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2559



วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพณภูมิพงศ์ สิงห์โตทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2559 พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ดสภาเพื่อลงมติ โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แสดงความเห็นขอจากสภา ในญัตติการแก้ไขค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 และญัตติการแก้ไขค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การขออนุมัติจ่ายเงิน

สะสม และขอความเห็นชอบในการให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 6 เรื่องโดยสภามีมติเห็นชอบทุกเรื่องเรียบร้อย



ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศึกษาภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายณัฐศักดิ์ เกตุวัฒลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศึกษาภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งการเรียนรู้ด้านอัคคีภัยในรูปแบบการดับเพลิงขั้นสูง และการสร้างเครือข่ายในแบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เชิญตัวแทนจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม องค์กรการกุศล และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 150 คน ร่วมร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกัน ทำให้ได้ประโยชน์ต่อประชาชน และความคุ้มค่าของงบประมาณทางราชการไปพร้อมกัน

เที่ยวสบายๆ สไตล์ชลบุรี

พื้ชา วอล์กกิง สตรีท : Pattaya Walking Street



ถนนคนเดิน "พื้ชา วอล์กกิง สตรีท" (Pattaya Walking Street) มีถึงวันละวันจะถูกเรียกผ่านคนเดิน แต่ก็ไม่เปิดปิดครบตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลากลางวันคนเดินก็ยังเป็นเหมือนถนนคนเดินปกติ แต่ช่วงเวลากลางคืน (ตั้งแต่ 18.00 เป็นต้นไป) ถนนจะถูกเปลี่ยนเป็นเหมือนกับถนนอีกเส้นหนึ่งที่ได้ไปด้วยแสงสีเสียง บรรยากาศต่างจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิง "พื้ชา วอล์กกิง สตรีท" (Pattaya Walking Street) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นถนนสายที่มีดนตรียามราตรีที่สดคึกที่สุดของเมืองพื้ชา ซึ่งตลอดเส้นทางจะประกอบด้วยสถานบันเทิงหลากหลายรูปแบบ มีร้านอาหารอร่อยๆ มากมายให้ทานได้ทั้งนี้ มีคอกกับนิจิญา แล้วค่อยขยับไปต๋อในฝันที่ยังคงเปิดให้บริการความสนุกสนานกันต่อได้จนถึงต๋อง ออกจกนี้ใครที่ข่อยดูโซโซที่นี้ก็มีให้ทุกคนได้เลือกเลือกชมมากมายด้วยเช่นกัน

ที่ตั้ง : "พื้ชา วอล์กกิง สตรีท" (Pattaya Walking Street) ตั้งอยู่พื้ชาที่ 1 (เส้นเลียบชายหาด) ใกล้กับแหลมบาศิยาสามารถเล็ดกลับบริเวณทางเข้าได้จ่า เพราะว่ามีป้ายวอล์กกิง สตรีทบอกอยู่อย่างชัดเจน



อร่อยชามโตๆกับ "ก๊วยเตี้ยวเย็นตาไฟกึ่ง" iveauชิมริ่มภาา



ถ้าพูดถึงอาหารในเมืองชลแล้ว คนที่เฝียเฝียในจังหวัดชลบุรี ก็จะมีทั้งวังจั้งหรือชลบุรีเป็นแหล่งที่ขายของฝากจำพวกอาหารทะเล ขนมหวานแบบไทยๆ รวมถึงอาหารหลากหลายเมนู โดยเฉพาะร้านขายก๊วยเตี้ยว ซึ่งเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่นิยมของชาวจังหวัดชลบุรี โดยฉบับนี้ เวะซิพริชมหาขอแนะนำ "ก๊วยเตี้ยวเย็นตาไฟกึ่ง" ครบ ปกติแล้วก๊วยเตี้ยวเย็นตาไฟทั่วไป นิยมใส่เครื่องจำพวก ลูกชิ้นปลา หมูสับ หมึกกรอบ ผักกั๋ง เป็นต้น แต่ด้วยความนิยมของอาหารประเภทซีฟู๊ดไปบ้านเรา ก๊วยเตี้ยวเย็นตาไฟหรือมาจกจินตนาการพัฒนาเป็น ก๊วยเตี้ยวเย็นตาไฟทะเลเอง "ก๊วยเตี้ยวเย็นตาไฟ" เมื่อนึ่งก็ปีที่ผ่านมาครับ ซึ่งเคลือบรับก็ตีกันแคด ลูกคำคิดในรสชาติของความสดจกตัวสดกัจากทะเลที่จัดเต็มในชาม และนอกเหนือจากกึ่งตัวโต แล้วก็มีมี กั๋อทอด หอย แม่งภู่วัฒใหญ่ กระเชือปู หมึกสด ลูกชิ้นปลา ปลาเส้น ที่เบ็ดดัดจนเม่นในชามใหญ่ผสมกับปูหวานกรอบ ราดน้ำซอสปรุงรสสดจกที่มีความเค็ม เฝียวหวาน เฝียวอย่างลงต้ว ทำให้บุ้ชฟู๊ดที่ขึ้นช่นจต๋องบอกต๋อกันปากต๋อปากกันเสย ถ้าท่านผู้อ่านเจอร้านที่ขายก๊วยเตี้ยวเย็นตาไฟกึ่ง ท่านอย่าลืมแวะไปเล็ดทางก๊วยเตี้ยวเย็นตาไฟที่งามโตๆ กันนะครับ



โครงการกีฬามวลชน ครั้งที่ 3 อำเภอบ่อทอง

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง นายณิธิ วิวัฒน์นิช นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานเปิดโครงการโครงการกีฬามวลชนซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ โดยโครงการนี้ จัดขึ้นในรูปแบบ Sport Clinic ให้ความรู้ทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬาฟุตบอลกีฬาเยาวชนในพื้นที่ จำนวน ๓๕๐ คน พร้อมพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ได้นำเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย โครงการนี้จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีแผนดำเนินโครงการ ครบทั้ง ๑๑ อำเภอของจังหวัดชลบุรี



พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระดับรากหญ้า ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงยิมสันทนิยิม สวนหลวง ร.๙ อบจ. ชลบุรี นายพันศักดิ์ เกตุวิฑิตา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระดับรากหญ้า ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และชมรมวอลเลย์บอลชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดชลบุรีที่ไม่มีเวทีการแข่งขันเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป แบ่งการแข่งขันออกเป็น รุ่นอายุ ๑๕ ปี (ชาย/หญิง) รุ่นอายุ ๑๘ ปี (ชาย/หญิง) และมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๓๓ ทีม ทำการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙



"ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและใจกาใจ" ครั้งที่ 3

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและใจกาใจ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำความดี สร้างความรัก ความสามัคคี เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมสร้างพลังน้ำใจในการบริจาคโลหิต และเพื่อแสดงความรัก ภาติและน้อมถวายเป็นพระราชาทุก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และยังเป็นโอกาสให้ผู้ที่ให้โลหิตต่างหาก เกิดการนึกถึงต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนจำนวนมากอีกด้วย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๕ คน



งานแถลงข่าวการจัดงาน "อิสานเฟสตีวัล พัทยา ๒๕๕๙"

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรมชั้นสาม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมในงานแถลงข่าวการจัดงาน "อิสานเฟสตีวัล พัทยา ๒๕๕๙" ซึ่งเป็ความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และสมาคมชาวอิสานพัทยา โดยจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าด้านวัฒนธรรม สินค้า และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรัก สามัคคี ของทั้งชาวอิสานและประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอิสาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรมชั้นสาม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าบ่อทอง โดยจะมีการแสดงวัฒนธรรม และประเพณีของภาคอิสาน รวมทั้งการประกวดการค้าสินค้าซึ่งมีพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย





วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00น ณ ห้องประชุมวิมลระ สายธารสิรส์อร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรวัจน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ล้อมรั้วใจ สานสายใยในครอบครัว" ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 โดยโครงการในครั้งนี้ได้นำเยาวชน ที่เข้ามาสู่กระบวนการบำบัด รักษาเสกติดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีจำนวน 25 คน และครอบครัวของเยาวชน จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมที่สอดแทรกหลักการในการปรับทุกข์ สร้างสุขแก่ใจปัญหา พัฒนา EQ ตามหลักการของ To Be Number One ในยุทธศาสตร์ของหญิง ลุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และการสร้างเสริมบทบาทของครอบครัว ในการสนับสนุนช่วยเหลือในการเลิกยาเสพติด ทำให้เยาวชนเกิดทักษะชีวิต สามารถ ปฏิบัติตามแผนการบำบัดรักษาและผ่านการบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดไปได้ด้วยดี สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ล้อมรั้วใจ สานสายใยในครอบครัว"



อบจ.ชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองยี่โก จ.พทุมธานี

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 79 จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองยี่โก จ.พทุมธานี ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น



7 อำเภอ ปลูกต้นไม้ใหญ่ ปลูกต้นไม้โตจนเงา
รางวัลรองชนะเลิศ ชนะเลิศพื้นที่คน
วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์รวมใจของเมืองชลบุรี
พื้นที่
ศูนย์รวมใจของเมืองชลบุรี
ทางออกที่เมืองชลบุรี 2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพิชญ ราชวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)

ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ที่จะนำมาใช้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในสายงานอย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีนายศิริวัฒน์ ปูณผาเจริญ ผู้อำนวยการส่วนคุณธรรมทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 219 คน



อบจ.ชลบุรีร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา



วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.00 น. ณ หอพระพุทธสิริทังคำ นายชาญชัย เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยสาทิท นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 70 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวัน วิสาขบูชา ซึ่งในวันนี้อเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก เป็นวันที่ ชาวพุทธทั่วโลกต่างพร้อมใจกัน ประกอบพิธีวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยการถือศีล ฟังธรรม บำเพ็ญกุศล ประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศล และเวียนเทียนรอบพระประธาน พระอุโบสถ หรือพระบรมสารีริกธาตุ และสิ่งทีพระองค์ตรัสรู้ นั่นคือ พระธรรมซึ่งนับเป็นมรดกล้ำค่าที่ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ความสงบสุข สันติภาพ แก่ชาวโลกทั้งมวล



ก้าวสู่หน้า IT

ทำไมเราจะต้องเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มมาเป็น "แบบชิปการ์ด"

บัตร ATM แบบชิปการ์ด คือ บัตรที่มีการเก็บข้อมูลของผู้ถือบัตรไว้ในชิปที่เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีชิปนี้เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความปลอดภัย สามารถป้องกันการคัดลอกข้อมูลและการทำบัตรปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลาย ประเทศทั่วโลกได้เปลี่ยนการใช้บัตรเอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็กมาเป็นบัตรเอทีเอ็มแบบชิปการ์ดแทน เมื่อวันที่ 18 พ.ศ.59 นางเอลิซาเบธ สมิท บิดี รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (สปท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ศ.59 เป็นต้นไป บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตใหม่ทั้งธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารออกให้ลูกค้าจะเป็นบัตรแบบชิป สำหรับบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card) ที่มีอยู่เดิม ยังสามารถใช้งานได้ธุรกรรมทางการเงินกับตู้เอทีเอ็มทุกตู้ตามปกติ ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะทยอยเปลี่ยนบัตรแบบแถบแม่เหล็กเดิมให้เป็นบัตรแบบชิป เมื่อบัตรแบบแถบแม่เหล็กเดิมหมดอายุ ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป



ทั้งนี้ หากตู้เอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรแบบชิป สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัตรได้ที่ธนาคารผู้ออกบัตรโดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตร และค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตเป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งกำหนดไว้

แหล่งที่มาข้อมูล <http://www.naewna.com/business/216509>



มนุษย์เงินเดือนโปรดทราบ 1 ก.ค. นี้ไปใช้สิทธิ์ทำพินกันดี ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

สำหรับมนุษย์เงินเดือน อย่างเราๆท่านๆ หากจะนึกถึงการทำพิน ก็มีคณะนักถึงเรื่องของการเบิกจ่ายประกันสังคมอยู่เสมอ เพราะมักจะเป็นจำนวนเงินที่เบิกจ่ายไม่ทันหาก แต่ต่อไปไม่มีมนุษย์เงินเดือนเตรียมแผนกันได้เลย เพราะจะมีการนำร่องการทำพินแบบไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เพราะประกันสังคมจะจ่ายให้โดยทันที

นายโกวิท สิงขวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ข้อเรียกร้องในเรื่องการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านนันทนาการสำหรับผู้ประกันตนที่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนนั้น นายโกวิท กล่าวไว้เบื้องต้น สปส.จะมีการนำร่องใช้สิทธิด้านนันทนาการโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินมาไว้ล่วงหน้า 600 บาท ใน 30 หน่วยรักษาทั่วประเทศ แบบเป็นกรงแหง 12 หน่วยและที่เหลืออีก 18 หน่วยกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ เช่น สมุทรปราการ เชียงใหม่ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้

ส่วนความคิดเห็นการทำประกันสังคมสิทธิประโยชน์นันทนาการให้มากกว่า 600 บาทต่อปี หลังจากมีข้อเรียกร้องจากเครือข่าย ผู้ประกันตน สังคมต่างทาง เครือข่าย พ.พันสร้างสุขและกลุ่มคนรักสุขภาพประกันสุขภาพ นายโกวิท กล่าวไว้เบื้องต้นอยู่ในกิจการมาออกคณะกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์นันทนาการกรรพ (บอร์ดนพท) ขณะเดียวกัน สปส.ก็พิจารณาเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยโดยจะศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งต้องวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นและความสามารถในการจ่ายของกองทุนประกันสังคม แต่คาดว่าจะสามารถเพิ่มได้มากกว่า 600 บาทต่อปี ทั้งนี้คาดว่า จะได้อัปเดตและเสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคมในเดือน ก.ค.นี้

อย่างไรก็ตามไม่มีการเพิ่มเงินของประกันสังคมเรื่องการทำพินให้มากกว่า 600 บาทต่อปี ด้วยและ คนไทยจะมีสุขภาพที่ดี ย่อมยากเกินทุกคนตลอดไป และถ้าไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนยิ่งดีไปใหญ่ โชติมาและศุภกานต์



ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก <http://news.thaipbs.or.th/content/252875>



๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอพระอภิไศยพระเจ้านิยามนิรมิต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
องค์การปกครองส่วนจังหวัดชลบุรี

พระราชประวัติการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปี ๒๕๕๙ นับเป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี จึงขอแนะนำพระราชประวัติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ย้อนกลับไปได้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคตโดยกะทันหัน เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ที่ขณะนั้นมีพระชนมพรรษาเพียง ๑๘ พรรษา ได้ตัดสินพระทัยขึ้นดำรงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ สืบพระราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีในวันเดียวกัน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญจากรัฐบาล พระเลขาธิการปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากรัชทายาทยังเยาว์ และอยู่ในช่วงกำลังศึกษาต่อ ทางรัฐบาลจึงได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทน เพื่อให้อดคล้องกับพระวาทะที่พระองค์ทรงพระรับในฐานะประมุขของประเทศ จากเดิมที่ทรงศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พระองค์ทรงเปลี่ยนมาศึกษาต่อในด้านการเมืองการปกครองแทน ทั้งด้านกฎหมาย, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, อักษรศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นในการปกครองประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จนิวัตประเทศไทยไปโปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๔ ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และโปรดเกล้าฯให้ทรงพระชายาธิเบศราชราชินี เอลิซาเบธปรมาภิไธยเป็น "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชินี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๔" ให้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นประมุขของประเทศ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเกิดขึ้นนับไม่ถ้วน พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรับปัญหา และหาทางแก้ไข จนสามารถกล่าวได้ว่า "ไม่มีพื้นที่ไหนในประเทศไทย ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง"

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.ชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญอุทิศบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00 น. ณ พระพุทธสิริหิรัญ อ่าอามเมืองชลบุรี นายสมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ร่วมด้วย นายวันชัย พงศสิทธิ์ รองเลขาธิการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานราชการต่างจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศบาตรพระสงฆ์จำนวน 70 รูป ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน





อบจ.ชลบุรี ร่วมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี นายวิชาญ คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับเครือข่ายเยาวชนและประชาชนให้มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์ และเฝ้าระวัง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งในขั้นนี้ได้กำหนดกิจกรรมการนำเยาวชนเข้าค่ายการเกษตร เพื่อทำกิจกรรมควบคู่กัน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดของ อบจ.ชลบุรี 11 โรงเรียน จำนวน 180 คน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมจิวปรากฏ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลัง ซึ่งจัดโดย สบม.เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านกรมการคลังให้แก่เจ้าหน้าที่กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี



6 โรค ที่มาทันหน้าฝน
www.facebook.com

- 1. โรคทางเดินหายใจ**
ที่มักเกิดในฤดูฝน และอาจกลายเป็นรุนแรงได้โดยไม่รู้ตัว
- 2. อดัลดีอัส**
เกิดจากเชื้อรา จากน้ำขังที่ขังอยู่ตามบ้านเรือน
- 3. โรคมือ เท้า และปาก**
สามารถติดต่อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
- 4. ไข้หวัดใหญ่**
เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในฤดูฝน
- 5. โรคฉี่หนู**
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำขัง
- 6. ไข้เลือดออก**
เกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดมากับยุง

สุขภาพดี เริ่มต้นที่สุขภาพจิต
สุขภาพดี เริ่มต้นที่สุขภาพกาย
สุขภาพดี เริ่มต้นที่สุขภาพใจ
สุขภาพดี เริ่มต้นที่สุขภาพจิต
สุขภาพดี เริ่มต้นที่สุขภาพกาย
สุขภาพดี เริ่มต้นที่สุขภาพใจ



วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น ณ ห้องเบญจทิพย์ โรงแรมเดอะไฮท์ รีสอร์ท บางแสน นายสนธยา คุณปลื้ม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ใน "งานมอบรางวัลนักกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559" โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ รวมทั้ง นายวิชาญ คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งพร้อมมอบเงินรางวัลในครั้ง นี้ ดังต่อไปนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการฝึกฝน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาของจังหวัดชลบุรี ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านการกีฬา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย และทางใจให้ เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความมีสปิริตของนักกีฬาอย่างแท้จริง คือ ทุ่มเท ทุ่มชน ทุ่มใจ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะนักกีฬา จากผลสำเร็จที่ฝ่าฝืนจาก การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทั้ง 3 รายการ โดยมีกีฬาของจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ที่ซึ่งมีสมรรถภาพทางร่างกาย จัดอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศ สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับตัวเอง และจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและเสมอมา การจัดงานในครั้งนี้มี คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน เหรียญรางวัลที่ได้รับ ทั้ง 3 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ที่นักกีฬาจังหวัดชลบุรีได้รับเหรียญรางวัล 38 เหรียญทอง 38 เหรียญเงิน 38 เหรียญทองแดง 2. กีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่นักกีฬาจังหวัดชลบุรีได้รับเหรียญรางวัล 39 เหรียญทอง 38 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง และ 3. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่นักกีฬาจังหวัดชลบุรีได้รับเหรียญรางวัล 45 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 45 เหรียญทองแดง